

**PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHẠM DUY TRANG
BÍ THƯ BCH TW ĐOÀN, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG
Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh
lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Trà Vinh, ngày 12 tháng 10 năm 2022

Kính thưa đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh,

Kính thưa đồng chí Lâm Minh Đăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Trà Vinh các thời kỳ,

Kính thưa các đồng chí cán bộ đoàn các thời kỳ,

Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý,

Thưa Đoàn Chủ tịch, thưa Đại hội!

Hôm nay, trên quê hương Trà Vinh tươi đẹp, vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng, tôi rất vui mừng về dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, tôi trân trọng kính gửi đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Trà Vinh, các đồng chí cán bộ đoàn các thời kỳ, quý vị đại biểu và đặc biệt là **235** đại biểu ưu tú đại diện cho tinh thần đoàn kết, ý chí, nguyện vọng, sức trẻ của hơn **47.000** nghìn đoàn viên, thanh niên trong tỉnh về dự Đại hội lời chào trân trọng; xin được gửi đến các đồng chí cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và các em

thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh lời chúc mừng nồng nhiệt và sự tin tưởng sâu sắc nhất. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí,

Kính thưa Đại hội,

Những năm qua, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Trà Vinh anh hùng, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trên địa bàn tỉnh đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng của Trung ương Đoàn; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, xung kích tình nguyện tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kinh tế tỉnh tăng trưởng cao với quy mô tăng nhanh, cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng. Môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư từng bước được cải thiện, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới, thu ngân sách, huy động và phát triển vốn xã hội tăng cao. Đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của nhân dân ngày càng được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định, quốc phòng được tăng cường. Ban bí thư Trung ương Đoàn vui mừng nhận thấy, trong những kết quả đó có sự tham gia đóng góp rất tích cực của các cấp bộ đoàn và thanh niên trong tỉnh, đồng thời, công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh Trà Vinh đã có nhiều chuyển biến tích cực, thu được những thành quả rất đáng phấn khởi trên tất cả các mặt hoạt động, cụ thể như:

Công tác giáo dục đã được các cấp bộ đoàn tỉnh Trà Vinh chú trọng triển khai với nhiều sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn

trong các đối tượng thanh niên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên được triển khai sinh động, hiệu quả thông qua các đợt sinh hoạt chính trị “*Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới*”, “*Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng*”, “*Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh*”, “*Tôi - người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh*”... Công tác giáo dục truyền thống cách mạng được triển khai hiệu quả, thường xuyên, cô vũ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc của mỗi thanh niên. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện với nhiều phương thức sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng thanh niên, góp phần xây dựng ý thức “*Sống và làm việc theo pháp luật*”, bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước và của tỉnh, các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của Đoàn, Hội, Đội.

Thông qua các phong trào hành động cách mạng, tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố, phát triển. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng, đội ngũ cán bộ Đoàn đông đảo, có trình độ chuyên môn đã và đang trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể ở các cấp, các ngành. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn đã vận động lực lượng xã hội quan tâm, chăm lo đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên; đồng hành với thanh niên trong học tập, trong định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp và lập nghiệp, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và phát triển kỹ năng xã hội, trong đó nổi bật là các hoạt động hỗ trợ thanh niên Trà Vinh khởi nghiệp, phát triển kinh tế; thông qua các hoạt động của Đoàn, tuổi trẻ tình nhà có cơ hội, điều kiện để cống

hiên, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời tạo ra môi trường để rèn luyện và phát triển toàn diện.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn tại Trà Vinh đã thể hiện sự chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, thu hút đông đảo lực lượng trẻ tham gia; tỉnh đã hoàn thành đúng và sớm tiến độ và có chất lượng chủ trương cập nhật dữ liệu đoàn viên trực tuyến. Nhiều chương trình, cuộc vận động lớn được phối hợp triển khai hiệu quả góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đặc biệt là thanh niên khu vực đặc thù. Công tác phụ trách Đội và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được triển khai với nhiều công trình, phần việc thiết thực dành cho thiếu nhi, đặc biệt là các hoạt động xây dựng các sân chơi dành cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc tế, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh niên, sinh viên tiếp tục được triển khai tích cực với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương đất nước và từng bước chăm lo tốt hơn nhu cầu lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh nhà.

Đặc biệt, hơn 2 năm trong nhiệm kỳ vừa qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp bộ đoàn tỉnh nhà đã có nhiều mô hình hoạt động thiết thực hiệu triệu và phát huy thanh niên, bám sát và nêu cao tinh thần “*Tiên phong, Tương trợ, Thích ứng*” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo, tham gia hiệu quả vào quá trình phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Với tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và sự nỗ lực không ngừng đã giúp đoàn viên, thanh niên, các cấp bộ đoàn trong tỉnh hoàn thành hết các chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra, có những chỉ tiêu hoàn thành vượt mức rất cao. Trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh nhưng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh đã vươn lên và nhận được cờ thi đua xuất sắc do Trung ương Đoàn trao tặng trong 2 năm qua. Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, tôi ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích đã đạt được của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh trong nhiệm kỳ vừa qua.

Kính thưa các đồng chí,

Kính thưa Đại hội,

Bên cạnh những kết quả đạt được, Dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã nêu và phân tích nguyên nhân một số hạn chế trong công tác tuyên truyền, giáo dục, trong triển khai 3 Chương trình và 3 phong trào đồng hành và trong công tác xây dựng Đoàn. Tôi bày tỏ sự tán thành với tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn đó và mong Ban chấp hành nhiệm kỳ mới cần thảo luận sâu sắc thêm, nhất là về thực trạng tình hình và nguyên nhân chủ quan. Là tổ chức có chức năng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bạn đồng hành cùng thanh niên, chúng ta phải thực sự trăn trở tìm hiểu nguyên nhân vì sao hoạt động Đoàn, Hội dù đã cố gắng nhưng chưa tạo được sức hút mạnh và chưa lan tỏa sâu đến các đối tượng thanh thiếu nhi? Có phải đội ngũ cán bộ đoàn làm việc nghiêm túc, bài bản, tâm huyết nhưng đổi mới, sáng tạo còn hạn chế, chưa bắt nhịp với những thay đổi nhanh chóng

trong nhận thức, đời sống của các bạn trẻ? Có phải các nội dung công tác của Đoàn đang bị ràng buộc theo chương trình, kế hoạch khuôn mẫu, chưa theo kịp xu hướng dịch chuyển lao động, tình hình thanh niên đi làm ăn xa, sự phân bố lại nguồn lực, con người giữa khu vực công đang giảm và khu vực tư đang ngày một năng động và mở rộng? Vì sao số đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp trong nhiệm kỳ chúng ta đã vượt chỉ tiêu nhưng chỉ tiêu số lượng đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú lại không đạt, phải chăng chất lượng đoàn viên ưu tú của chúng ta đã bị giảm sút, chưa đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn theo quy định, Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật của Đoàn tuy rộng nhưng có lúc còn chưa sâu, chưa thường xuyên đến tất cả các đối tượng thanh niên. Đây là những vấn đề rất cần quan tâm, khắc phục trong nhiệm kỳ mới.

Kính thưa các đồng chí,

Năm năm tới là thời kỳ đất nước ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế, phát triển nền kinh tế tri thức sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước. Quá trình chuyển đổi số quốc gia sẽ tác động tới nhiều lĩnh vực, cũng như tới công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới mở ra cho người trẻ nhiều cơ hội để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Song những vấn đề phức tạp cũng hình thành như: sự phân hoá về mức sống; những xu hướng mới nảy sinh chưa khẳng định rõ tốt xấu trong văn hoá, lối sống của giới trẻ, tình trạng vi phạm pháp luật của người trẻcũng đặt ra như những thách thức mới cần sự quan tâm giải quyết của các cấp, các ngành, trong đó Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đóng vai trò nòng cốt.

Mục tiêu, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 – 2027 do Ban Chấp hành tỉnh đoàn khóa X trình tại Đại hội này đã tiếp thu nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, bám sát điều kiện cụ thể của địa phương. Để thực hiện tốt mục tiêu đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra *“Phấn đấu Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030”*, tôi đề nghị các đồng chí quán triệt tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc và toàn diện những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ rất cụ thể, sâu sắc của đồng chí **Lâm Minh Đăng**, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đó là những định hướng, là niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh đối với Ban Chấp hành tỉnh đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Đồng thời đề kịp thời cụ thể hoá các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, trong đó nhấn mạnh *“Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”* và về việc nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, *đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới*. Tại Diễn đàn Đại hội hôm nay, tôi xin nêu thêm một số vấn đề để Đại hội và Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2027 cùng thảo luận, xác lập giải pháp tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới:

Thứ nhất, với chức năng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam, giáo dục thanh niên phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng, các cấp bộ đoàn tỉnh Trà Vinh phải tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của

đoàn viên, thanh niên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ đoàn viên thanh niên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước; nhất là hưởng ứng, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống cao đẹp, lòng yêu nước, yêu quê hương trong đoàn viên, thanh niên. Qua đó, định hướng cho lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên nhận thức đầy đủ, đúng đắn vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa để từ đó tích cực học tập, rèn luyện và tự giác phấn đấu, từng bước trưởng thành, xứng đáng là cánh tay đắc lực, lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục của các cấp bộ Đoàn. Cụ thể tỉnh cần tập trung giáo dục và tạo môi trường để thanh thiếu nhi tham gia bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá của tỉnh như các di tích được công nhận và xếp hạng cấp quốc gia, trong đó có nhiều ngôi chùa Phật giáo Nam Tông Khmer như: Di tích danh thắng Ao Bà Oml, di tích kiến trúc tôn giáo chùa Ăng, di tích lịch sử cách mạng Chùa Giác Linh (Chùa Dơi), di tích lịch sử Chùa Py-Sey Va-Ra-Ram (Chùa Ba Si)... . Tuổi trẻ tỉnh nhà phải là những người biết tận dụng chính những lợi thế về văn hoá của địa phương để làm nền tảng phát triển kinh tế, du lịch, đồng thời quảng bá hình ảnh của quê hương Trà Vinh đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Thứ hai, trong triển khai ba phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên, cùng với việc kế thừa các kết

quả đã đạt được trong nhiệm kỳ trước và bám sát các chủ trương, định hướng lớn trong dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, Ban chấp hành tỉnh Đoàn khoá XI cần nghiên cứu những định hướng lớn trong Nghị quyết 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để xác lập cụ thể hóa những giải pháp, đề án, chương trình, kế hoạch phù hợp, hiệu quả. Đại hội Đảng bộ tỉnh đã xác định 06 nhiệm vụ trọng tâm và 03 đột phá, trong đó có nhiều nội dung tôi suy nghĩ rằng tổ chức Đoàn và thanh niên Trà Vinh hoàn toàn có thể chủ động xung kích tham gia. Đặc biệt, tôi đề nghị các cấp bộ Đoàn phải quan tâm, nghiên cứu và thực hiện tốt các giải pháp nhằm phát huy trí tuệ, tình thần tình nguyện và sáng tạo của thanh niên. Đoàn viên thanh niên phải là những người đi đầu trong áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, trong đó tập trung vào sản xuất theo hướng hiện đại, góp phần thực hiện công nghiệp hóa tỉnh Trà Vinh một cách bền vững, trong đó tổ chức Đoàn và thanh niên Trà Vinh phải là những người xung kích, đi đầu trong tiếp cận và ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng, khai thác, bảo quản, chế biến hải sản, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường; tham gia phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng biển chất lượng cao, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử để thu hút du khách; tham gia làm tốt công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao..... Đồng thời, các cấp bộ Đoàn cần thường xuyên cổ vũ, động viên, khuyến khích lớp thanh niên tiên tiến, đạt kết quả cao trong

học tập, thành công trong lao động, sản xuất, kinh doanh, đi đầu trong hội nhập; tìm ra các giải pháp hiệu quả nhằm chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu niên trong trong học tập, tìm kiếm việc làm, phát triển kinh tế, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng hội nhập, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; tập trung chăm lo, hỗ trợ thanh niên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo cho nhóm thanh niên yếu thế, thất nghiệp, thiếu cơ hội phát triển vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Tổ chức Đoàn phải đóng vai trò chủ thể, tạo ra môi trường để thanh niên rèn luyện, phấn đấu, xây dựng hình mẫu thanh niên tiên tiến, tạo nguồn nhân lực dồi dào cho sự phát triển của tỉnh Trà Vinh.

Thứ ba, cần phải tận dụng mạnh mẽ công tác chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn; phát huy mạnh mẽ hơn nữa trí tuệ của thanh niên, các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của thanh niên, từng bước tạo lập môi trường cho đoàn viên, thanh niên xung kích thực hiện chuyển đổi số. Là lực lượng dễ tiếp cận, tiếp thu nhất với chuyển đổi số, tỉnh đoàn Trà Vinh cần chủ động, tích cực tham gia vào nhiệm vụ này và đóng vai trò là lực lượng nòng cốt, là hạt nhân, lực lượng xung kích, đi đầu. Muốn vậy, Đoàn thanh niên tỉnh Trà Vinh cần có chương trình, đề án với những giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao, thực hiện chuyển đổi số cả trong tổ chức và hoạt động của Đoàn. Nếu thực hiện thành công sẽ giúp quá trình thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước nói chung và Trà Vinh nói riêng có nhiều bước đột phá, hiệu lực, hiệu quả hơn. Để thực hiện quyết tâm nêu trên, cán bộ đoàn tỉnh trước hết cần thay đổi nhận thức, tư duy về chuyển đổi số, cán bộ không thay đổi nhận thức về chuyển đổi số thì dù có nhiều mô hình hay cũng khó có thể thu được kết quả tốt. Bên cạnh đó, cán bộ Đoàn,

đoàn viên thanh niên cần chủ động, tham gia tích cực, ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực cải cách hành chính, hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; tham gia triển khai có hiệu quả tổ công nghệ số cộng đồng...

Thứ tư, tôi đề nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Trà Vinh khoá XI cần tiếp tục quan tâm, phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức triển khai các phong trào của Đội; tập hợp, thu hút thiếu nhi tham gia vào các hoạt động Đội; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Chỉ huy Đội, cán bộ phụ trách Đội, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết nối, phối hợp với các đơn vị, các ngành, các lực lượng trong xã hội cùng tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, đặc biệt là hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi mồ côi do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Chú trọng các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội; kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em. Sau Đại hội Đoàn tỉnh, đề nghị các đồng chí quan tâm, xây dựng Hội đồng Đội giai đoạn mới với những cơ cấu phù hợp, có chuyên môn trong công tác trẻ em, tham mưu tốt các nhiệm vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần tiếp tục, chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm, dành nguồn lực đầu tư, quỹ đất phù hợp để xây dựng và phát triển các thiết chế văn hoá dành cho thiếu nhi.

Thứ năm, trong phát biểu kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị

Trung ương 6, khóa XIII vừa qua đã nhấn mạnh yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới. Trước yêu cầu đó, tôi đề nghị các đồng chí căn cứ vào tình hình thực tế, đặc thù của thanh niên từng địa bàn để đa dạng hoá các giải pháp, phương thức góp phần xây dựng Đoàn vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Cần tiếp tục quan tâm, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp phần tham gia xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; Phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên và các tổ chức thành viên tập thể của Hội trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. Và đặc biệt là cần quan tâm đến công tác cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: *“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”*; *“công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”*. Bởi vậy, chất lượng của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp đóng vai trò rất quan trọng trong việc triển khai hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Trà Vinh trong nhiệm kỳ tới. Các cấp bộ Đoàn cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực, trình độ, kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ dù ở vị trí nào cũng phải luôn ý thức đầy đủ về trách nhiệm, thật sự chuyên nghiệp, thường xuyên gắn bó mật thiết với cơ sở, với thanh niên, làm gương cho thanh niên và không ngừng phấn đấu để ngày càng hoàn thiện, trưởng thành. Và tôi trân trọng chúc mừng và tin tưởng 39 đồng chí vừa được Đại hội tín nhiệm cao bầu vào Ban chấp hành tỉnh

đoàn khoá XI. Các đồng chí chính là những cán bộ đoàn tiên phong của tỉnh trong việc giữ gìn, nêu cao tinh thần đoàn kết, có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi, có chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, luôn làm với tinh thần nhiệt huyết, đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm vì sự phát triển của thanh niên tỉnh nhà, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của quê hương, sự quan tâm tin tưởng của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng sự tin nhiệm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

Đồng thời, tôi xin chúc mừng 16 đồng chí đã được Đại hội tin nhiệm bầu vào đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Tôi tin tưởng rằng, 16 đồng chí sẽ là những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên đơn vị tham dự và có những đóng góp ý nghĩa tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII vào tháng 12 tới đây tại Thủ đô Hà Nội.

Kính thưa các đồng chí

Từ điển đàn trọng thể này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trân trọng cảm ơn đồng chí lãnh đạo Tỉnh; các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; cảm ơn các đồng chí cán bộ đoàn các thời kỳ đã luôn ủng hộ, giúp đỡ, dành tình cảm đặc biệt cho sự phát triển của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Trà Vinh nói riêng, cả nước nói chung; mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giúp cho tuổi trẻ có cơ hội, điều kiện tốt nhất để rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Xin kính chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội mạnh khỏe, nhiều niềm vui, thành công và hạnh phúc.

Thưa các đồng chí, tới dự Đại hội ngày hôm nay, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, tôi trân trọng gửi đến Đại hội lẵng hoa tươi thắm thay cho những lời chúc mừng tốt đẹp cũng là những gửi gắm, kỳ vọng cho một nhiệm kỳ mới đoàn kết, nhiều *Khát vọng, Sáng tạo và Đột phá* của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh. Chúc tuổi trẻ Trà Vinh đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong học tập, lao động sản xuất và công tác.

Trân trọng mời các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!